



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 มกราคม 2563



หมายเหตุ

## ประเด็นข่าว

### เชื้อไวรัสโคโรนาในจีน

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, คอลัมน์ รอบโลก, ข่าวสด, คอลัมน์ ย่อโลก, มติชน คอลัมน์ ข่าวสั้นต่างประเทศ, เว็บไซต์โพสทูเดย์

-เสนอข่าว คณะกรรมการสาธารณสุขเทศบาลอู่ฮั่นของจีน เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ว่า มีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสโคโรนาคัดลอกที่กำลักระบาดในขณะนี้ เป็นรายแรกแล้ว จากที่มีการวินิจฉัยผู้ป่วยอีก 41 ราย และมีผู้ป่วยออกจากรพ.ได้แล้ว 2 ราย อีก 7 ราย ยังอาการหนัก ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเชื้อไวรัสโคโรนาคัดลอกที่ระบาดในเมืองอู่ฮั่นครั้งนี้ อาจเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใหม่ ซึ่งพัฒนามาจากเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดโรกระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง หรือโรคซาร์ส

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว นายปรีดา ยังสุขสถาพร รักษาการแทน ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้ออกประกาศเรื่องข้อแนะนำในการเฝ้าระวังป้องกันโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ขอให้ผู้ดำเนินการเดินทางอากาศของประเทศไทยที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ดำเนินการดังนี้ 1.แจ้งผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือที่เป็นมลพิษ และไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอ สำหรับคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หากเริ่มมีอาการป่วย ขอให้รีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที 2.พิจารณาให้ลูกเรือสวมหน้ากากอนามัย และถุงมืออย่างทางการแพทย์ในการให้บริการผู้โดยสารในเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นตลอดเที่ยวบิน ยกเว้นกรณีที่ต้องสื่อสารกับผู้โดยสารด้านความปลอดภัย และในภาวะฉุกเฉิน และ 3.พิจารณาจัดเตรียมหน้ากากอนามัยชนิด N-95 ที่พร้อมใช้งานไปกับเที่ยวบินดังกล่าว

นายนิติชัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บ.ท่าอากาศยานไทยฯ ระบุว่า ขณะนี้ต้องรอรับทราบมาตรการเพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรค เบื้องต้นจะยังไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการเฝ้าระวังต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งเทียบเท่ากับมาตรการเฝ้าระวังตอนโรคซาร์สหรือโรคเมอร์สอยู่แล้ว

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีการคาดการณ์อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นโคโรนาไวรัส ซึ่งเมื่อจีนตรวจพบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่จะต้องรอทางการจีนประกาศอย่างเป็นทางการ และแบ่งปันวิธีตรวจกับตัวอย่างเชื้อเปรียบเทียบให้แก่ประเทศต่าง ๆ ขณะนี้ยังไม่มีการพบผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสดังกล่าวในประเทศไทย แต่เนื่องจากยังไม่มีการทำเส้นทางและการเข้าออกประเทศไทยอยู่ตลอด ก็มีโอกาสมันจะมีผู้ป่วยเดินทางเข้ามาได้ แต่ไทยมีระบบคัดกรองผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคสำหรับประชาชน หากมาจากพื้นที่เสี่ยง มีไข้ และอาการโรคทางเดินหายใจ ต้องรีบแจ้งเพื่อเข้าระบบ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีมีข่าวในสื่อบางแห่งว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานผลการตรวจเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากจีน ว่า ไม่ได้ให้ข่าวดังกล่าว เนื่องจากการรายงานโรคติดเชื้ออุบัติใหม่รายแรก ๆ ในประเทศไทย จะต้องมี การตรวจยืนยันโดยห้องปฏิบัติการระดับชาติที่ได้รับการรับรองอย่างน้อย 2 แห่ง และผลการตรวจจะต้องให้คณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อพิจารณาประกอบกับอาการผู้ป่วยและข้อมูลทางระบาดวิทยา ซึ่งเป็นไปตามหลักปฏิบัติมาตรฐานของประเทศไทย

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากไวรัส กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินในเส้นทางที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต ได้คัดกรองผู้โดยสารแล้ว 6,761 คน เมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนจะส่งมาสถาบันบำราศนราดูร หรือรพ.ที่มีห้องแยกโรคมาตรฐานเพื่อดูแลรักษาพยาบาล พร้อมทั้งเก็บส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2 แห่งขึ้นไป กรณีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการสงสัยเชื้ออุบัติใหม่ คณะผู้เชี่ยวชาญจะใช้ข้อมูลประกอบกับข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลทางระบาดวิทยา พิจารณาร่วมกันก่อนที่จะสรุปผลการวินิจฉัย

**สื่อที่นำเสนอ :** ข่าวสด

-เสนอข่าว นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ รองนพ.สสจ.ภูเก็ต เผยว่า หากตรวจพบผู้ป่วยที่ด่านคัดกรองสนามบิน จะประสาน สสจ.รพ.รัฐ รับตัวผู้ป่วยไปดูแลการให้เร็วที่สุด กรณีผู้โดยสารที่ผ่านด่านมาแล้วแต่อาจจะมีอาการป่วยในช่วงที่มีการท่องเที่ยว จะมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับบริษัทนำเที่ยว โรงแรม และตำรวจท่องเที่ยว ในการดูแลนักท่องเที่ยวคนดังกล่าว รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาด้วยกันต่อไป

### ฝุ่น PM2.5

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด

-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในกทม.และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุดริมถนนสามเสน เขตพระนคร 103 มคก./ลบ.ม. ริมถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>96 มกค./ลบ.ม. रिमถนนพระราม 3-เจริญกรุง เขตบางคอแหลม 92 มกค./ลบ.ม. रिमถนนดินแดง เขตดินแดง 92 มกค./ลบ.ม. ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น และติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time ได้ทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ bangkokairquality.com</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วิธีป้องกันฝุ่น PM2.5 คือ 1.การมีส่วนร่วมในการลดฝุ่น เช่น การสูบบุหรี่ การจุดธูป การใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่ทำให้เกิดฝุ่นคาร์บอน การใช้รถยนต์ที่มีการสันดาบของน้ำมันที่มีคุณภาพต่ำกว่ายูโร 4 การจราจรที่ติดขัด การเกิดฝุ่นจากภาคอุตสาหกรรม การเผาไหม้ต่าง ๆ 2.การป้องกัน ใช้น้ำฉีดถนน ลด-งด โดยช่วงเวลาที่มียุทธการเสี่ยงต่อสุขภาพให้ลดกิจกรรมกลางแจ้ง และช่วงที่มีอันตรายต่อสุขภาพมาก ให้งดการออกจากบ้าน หากจำเป็นต้องออกจากบ้านควรใช้หน้ากากป้องกัน</p>	
<p><b>พ.ร.บ.งบประมาณฯ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว หลังสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท ว่า งบประมาณปี 2563 ผ่านสภาแล้ว การลงทุนภาครัฐจะเริ่มเป็นรูปธรรม เม็ดเงินจะได้กระจายลงไปทั่วทุกภาคส่วน ในส่วนราชการที่ตนกำกับดูแลจะพยายามบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติให้มากที่สุด</p>	-
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์สยามรัฐ, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์บ้านเมือง</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า หลังเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ ผู้รับบริการส่วนใหญ่พึงพอใจในบริการที่สะดวก เข้าถึงง่าย และให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงมีการปรับรูปแบบการบริการให้ประชาชนสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลารอนาน โดยตั้งแต่ 6 ม.ค.-31 มี.ค. 2563 มีผู้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปฯ “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” หรือ “DR.Ganja in TTM” กว่า 7,000 คน ตั้งแต่ 6 - 10 ม.ค. 2563 ให้บริการแล้ว 2,280 ราย โดยจ่ายยาน้ำมันกัญชา 4,200 ขวด ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น 670 ซอง ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ 82 ซอง และตำรับสุขไสยาสน์ 30 ซอง ทั้งนี้ ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำคลินิกกัญชาฯ ซึ่งการรักษาจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมาย</p>	
<p><b>มะเร็งเต้านม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า เพศชายมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเช่นกัน ปี 2562 คาดการณ์ว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเพศชายรายใหม่ 2,670 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 500 ราย โดยอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเต้านมในเพศชายค่อนข้างคงที่ในช่วง 30 ปี พบบ่อยในช่วงอายุ 60-70 ปี</p> <p>นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ในปี 2557 พบผู้ชายป่วยมะเร็งเต้านม 162 คน และผู้หญิงป่วยมะเร็งเต้านม 14,804 คน ปัจจัยเสี่ยงมาจากหลายปัจจัย อาทิ เคยได้รับการฉายรังสีบริเวณหน้าอก มีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว โดยพบว่า 20% ของผู้ป่วยมีประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัวซึ่งจะเป็นญาติทางฝ่ายชายหรือหญิงก็ได้</p>	-
<p><b>ราคายา รพ.เอกชน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็งสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้กำหนดเพดานราคายา 12 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ราคาต้นทาง 0-0.20 บาทต่อเม็ด กลุ่มที่ 2 ราคา 0.20-0.50 บาท กลุ่มที่ 3 ราคา 0.50-1 บาท กลุ่มที่ 4 ราคา 1-5 บาท กลุ่มที่ 5 ราคา 5- 10 บาท กลุ่มที่ 6 ราคา 10-50 บาท กลุ่มที่ 7 ราคา 50-100 บาท กลุ่มที่ 8 ราคา 100-500 บาท กลุ่มที่ 9 ราคา 500-1,000 บาท กลุ่มที่ 10 ราคา 1,000-5,000 บาท กลุ่มที่ 11 ราคา 5,000 -10,000 บาท และกลุ่มที่ 12 ราคา 10,000 บาท ขึ้นไป โดยยาที่มีราคา 10-50 บาท มีมากถึง 45,000 รายการ รองลงมาคือ ยาราคา 1-5 บาท มีกว่า 26,000 รายการ</p>	-
<p><b>สิทธิคำฟ้องพิเศษ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaiquote</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ประเภท ค. ให้หน่วยบริการช่วยเหลือเฉพาะคำฟ้องพิเศษและคำอาหารพิเศษ โดยให้เรียกเก็บตามอัตราที่กำหนดไว้ แต่ต้องไม่เกินสิทธิอันพึงเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัดก่อน ส่วนที่เกินให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 สำหรับผู้ไม่มีสิทธิดังกล่าวให้หน่วยบริการช่วยเหลือโดยเรียกเก็บ เพียงร้อยละ 50 ของอัตราที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้มีสิทธิตามประเภท ค. ที่ได้รับการช่วยเหลือรวมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย ได้แก่ (1) ข้าราชการประจำ (2) ข้าราชการบำนาญ (3) ลูกจ้างประจำ (4) พนักงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (5) เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน (6) ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานสังกัดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (7) สมาชิกวุฒิสภา (8)</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (9) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (10) สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (11) สมาชิกสภาเทศบาล (12) สมาชิกสภาเมืองพัทยา (13) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (14) สมาชิกสภากาชาด (15) สมาชิกเหล่ากาชาด (16) พนักงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
<b>โรคหัดในเด็ก</b> <b>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</b> -เสนอข่าว พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผอ.สคร.ที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยสถานการณ์โรคหัดในเขตฯ 11 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2562 พบผู้ป่วย 299 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 0-4 ปี จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ นครศรีธรรมราช 39 ราย อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ อ.เมือง รองลงมาคือ อ.ปากพนัง ขออย่าให้ประชาชนที่มีบุตรหลานที่ยังรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ นำเด็กไปรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่งฟรี จนถึงมี.ค. 2563	-

## สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

